

Chương 8 - Cuộc Chiến Đã Kết Thúc

Tác Giả: Phạm Kim Vinh

Thứ Ba, 06 Tháng 10 Năm 2009 13:57 - Last Updated Chúa Nhật, 03

Tháng 1 Năm 2010 13:22

Là người Việt theo một tôn giáo khác, chúng tôi sống và nghiên cứu ngay khi được một bên tin viết về cuộc hành khất Thánh Lúa của giáo dân VN tại San Jose. San Jose là một giáo phận, có nhiều nhà thờ, có nhiều linh mục, có giám mục, thế mà phải bỏ nhau đi tìm San Jose đến tận San Francisco để xin một buổi lễ rửa tội! Các chi tiết của buổi lễ rửa tội này đã được báo Chính Nghĩa và Việt Nam nhật báo tường thuật khá đầy đủ. Chúng tôi chỉ bàn ở đây về những chi tiết có ý nghĩa đặc biệt đối với người ngoài cuộc.

Thứ nhất là hình ảnh lên cơn chột y gia quê hương ta ngày trước. Khi còn ở quê nhà, được lịch sử VN thời nhà Nguyễn, chúng tôi đã kinh ngạc về sự sùng đạo của giáo dân thời kỳ. Mục đích của một vài vua nhà Nguyễn có đoán và hành hạ tàn tệ, những giáo dân kỳ đã làm cha mẹ thành cha không bỏ đạo. Câu chuyện kỳ tuy nghe rất thú vị nhưng tâm, những đã là chuyện quá khứ. Không người quốc gia thế kỷ 21 hào dấn đuổi theo gia đình và do dân chúng, người Công giáo tại VN lại phải chịu cảnh tù đày một lần nữa. Lần này không có vua chúa VN để hành hạ họ và để cảm đạo. Hình ảnh cảm đạo ở đây quá đến nỗi nhiều. Kể ngắn cảm việc làm cho họ lại chính là “Bên Trên” của họ theo họ thế kỷ trong tôn giáo của họ và đáng buồn hơn nữa, cái tên Bên Trên kỳ lại mang nặng tác phong thế kỷ.

Thứ hai là ý nghĩa, cần chú ý đón tiếp niềm tin của cha Bên Trên Floyd Lotito. Việc này chào mừng giáo dân VN tại San Jose tại như sau: “Nhân danh Nhà Dòng, chúng tôi xin chào mừng Công Giáo Công Giáo VN tại San Jose, và xin quý vị coi nhà thờ này như nhà thờ của quý vị...”

Người ta sẽ không cần phải nói rằng giáo phận San Francisco đã biết rõ cuộc đàn áp văn hóa tại San Jose. Một điều rất còn hùng hồn hơn nữa: Nếu ĐGM John Quinn còn cai quản luôn cả giáo phận San Jose như trước thì chắc chắn cuộc chiến đấu về văn hóa này không bùng nổ ra. Biết rõ như thế rồi, hàng giáo phận tại San Francisco đã hành động đúng với tinh thần bác ái và công bằng là hai điều mà người thế kỷ 21 nghe thấy Công giáo nói tại nhiều nhất. Khi đón tiếp khi giáo dân tại San Jose tại để xin lễ rửa tội, thánh đức ông Boniface tại San Francisco miễn thay một cho Tòa Thành La Mã để an ủi những người Công giáo tại VN đã chịu vì quá sùng đạo mà chịu bất bao điều khổ cực và nhục nhã. Việc gì khi giáo dân kỳ bỏ danh xưng chính thức (CĐCGVN tại San Jose) mang ý nghĩa một thông điệp, tuy nhiên hàng kín đáo, những không kém phần nghiêm khắc để gửi cho phe đàn áp tại San Jose: những người người có chính nghĩa mới được gửi bỏ danh xưng chính thức như vậy.

Chương 8 - Cuộc Chiến Đã Kết Thúc

Tác Giả: Phạm Kim Vinh

Thứ Ba, 06 Tháng 10 Năm 2009 13:57 - Last Updated Chúa Nhật, 03 Tháng 1 Năm 2010 13:22

Một thông điệp nghiêm khắc khác đã được cha B. Trần Floyd Lotito gửi phe đàn áp tại San Jose: cha Lotito muốn khi giáo dân tại San Jose thì hãy coi nhà thờ Boniface như nhà thờ của họ... Phải chăng là vì mối thù u ái, bác ái và vạ tha này là mối thù lên án phe đàn áp tại San Jose và tôi đã dùng mối thù đó để không cho giáo dân VN vào dòng Thánh, và đã dám ngạo mạn coi thánh đường như của riêng, mối thù thánh đường San Jose là do chính các giáo dân VN chung sức đóng góp!

Chi tiết thì ba còn quan trọng hơn nhiều. Đó là tại một cửa Tòa Thánh La Mã tại xứ này. Cái tai nạn này đã trình bày như thế nào với Vatican? Bên trình bày và chính chúng không thu được lợi ích gì cả. Bên trình bày ra bên ngoài, nhưng người ta có quy định như xét với bên chuyên "hành động Thánh". Có thể nói chúng ta có một tôn giáo nào trên thế giới là để cho xảy ra hiện tượng trình bày, nghĩa là chúng ta hãy giáo phạm dùng danh nghĩa tôn giáo để xóa đi những tín đồ ra khỏi thánh đường, rồi còn dùng các hình thức bạo lực để và các tín đồ này.

Đi đến Tòa Thánh đã trình bày như thế nào về vấn đề đàn áp văn hóa tại San Jose? Có đi đã rõ là phía Chính Nghĩa đã khôn ngoan gửi thông báo trình bày của họ đến Tòa Thánh La Mã. Họ bắt buộc phải làm như thế để phòng tránh sự sụp đổ và cuộc chiến để duy trì chính nghĩa của họ. Họ bóp méo, và để phòng luôn cả trình bày sự "phân biệt, hủy diệt, hủy diệt" này. Nhưng để cho đi đến Tòa Thánh thì M có vô tội và công bằng để trình bày sự thật hay không thì La Mã cũng đã thay và bắt hình như cuộc chiến để duy trì sự yên ổn.

Thật kỳ lạ La Mã càng ngày càng hiện rõ. Cuộc chiến để duy trì và thiêng liêng của giáo dân VN tại San Jose đã hết năm tháng hai mà Tòa Thánh La Mã vẫn chưa tìm được lối thoát. Điệu này dường như khi người ta có can đảm và bình tĩnh nhìn cuộc chiến để duy trì theo cách nhìn không mê muội và cuồng tín, không sợ sự phi lý.

Đây không phải là một vài cá nhân mà đòi hỏi vụ này. Đây là một khối 4000 giáo dân VN như trí có chung một nguy cơ và là mục tiêu của những người theo nghi lễ truyền thống dân tộc của họ. Con số 4000 thì nó đã nói lên tầm quan trọng của vấn đề liên hệ, nhưng tầm mức như họ của họ như vậy không còn bị giới hạn vào giáo phận San Jose, không còn giới hạn vào lãnh thổ Hoa Kỳ, và không còn giới hạn vào Công Giáo tại Hoa Kỳ nữa. Nếu không phải là cuộc chiến có duy nhất chính nghĩa thì khi giáo dân VN tại San Jose đã bị cuộc chiến lâu. Phe đàn áp muốn xuyên tạc đến đâu, đàn áp man rợ đến đâu, bưng bít sự thật đến đâu cũng không thể phá vỡ một sự thật vô cùng hiển nhiên: khi giáo dân này không còn muốn nghe mệnh lệnh của hàng giáo phẩm cao cấp nằm trong phe đàn áp nữa. Trái lại, họ đã tuy nhiên và vui vẻ nghe theo sự hướng dẫn của một thiêu sự người đi đầu khi nhìn cuộc chiến để duy trì, và một trong những người đi đầu khi nhìn này đã không giới hạn về mặt nào trong tôn giáo liên hệ.

Chương 8 - Cuộc Chiến Đã Kết Thúc

Tác Giả: Phạm Kim Vinh

Thứ Ba, 06 Tháng 10 Năm 2009 13:57 - Last Updated Chúa Nhật, 03 Tháng 1 Năm 2010 13:22

Cuộc tử vong văn hóa của giáo dân VN tại San Jose đã làm cho hai chữ VIỆT NAM được kính nể. Nếu có những người lãnh đạo tinh thần của các giáo phái khác trên nước Mỹ mà cũng có đầu óc thực dân thì những người này nhất định sẽ phải suy nghĩ rất nhiều trước khi trở thành những bách phu hóa. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Khía cạnh kia quan trọng hơn nhiều, chính là khí phách của những người Công giáo VN đang tồn tại nhiều hơn ở bang của nước Mỹ. Những người Công giáo này đang có một hai khuôn mặt sống. Nếu mặt tiếp xúc được sống trong sự hiện ngang, những người bên ngoài kính trọng thì đã có những can đảm và bất khuất của phía Chính Nghĩa tại San Jose. Trái lại, nếu chúng ta cúi mặt, những dân bên ngoài bắt chước một chút "thông cảm nhân gian" nào đó thì họ đã có bên Việt gian tại San Jose làm kẻ thù.

Người ta có thể hiểu được một kết quả của Tòa Thánh La Mã trước cuộc chiến của giáo dân VN tại San Jose. Ngay cả người ngoài cuộc cũng có thể hiểu một cách đại khái rằng người Đấng Giáo Hoàng ra lệnh cho giáo dân VN tại San Jose thì cuộc chiến của họ sẽ chấm dứt ngay, căn cứ vào sự kính nể mà giáo dân VN tại trước mắt này luôn luôn bày tỏ với người lãnh đạo tinh thần của họ. Sự việc Đấng Giáo Hoàng không hề ban một mệnh lệnh quy định như thế cho dù có thể hiểu là Ngài không thể ra một lệnh võ đoán như vậy, vì cuộc chiến của họ kia có chính nghĩa càng ngày càng sáng tỏ. Chỉ riêng việc trên tám trăm giáo dân VN tại San Jose đến với San Francisco để đòi bồi thường cho một số các giáo dân cũng tại San Jose thì cũng đủ để Ngài thấy rằng quyết định tòa giám mục San Jose đã hoàn toàn hành động ngược lại với tinh thần công bằng và bác ái của Công giáo rồi. Còn một lý do khác nữa, quan trọng hơn nhiều, khi nói cho Tòa Thánh La Mã không thể ban một lệnh quy định áp đặt lên phía Chính Nghĩa. Đó là tinh thần thông cảm nhân gian và hòa giải của những kim Giáo Hoàng. Các việc thăm nước Mỹ của Ngài hồi tháng 9 năm 1987 cho thấy báo chí và truyền hình thông tin những nét đẹp của ông. Ít người ngoài cuộc biết đến những cuộc gặp gỡ, những thuyết kiến đảo ngược những gì đã tham gia vào việc này những người khác nói với Ngài về những người đến Tòa Thánh La Mã. Sự thông cảm nhân gian lớn nhất là sự thông cảm nhân gian của Ngài và chính nghĩa của ông. Rồi đến những sự thông cảm nhân gian khác, tuy không lớn bằng sự gặp gỡ với ông của ông, nhưng cũng có một mặt của những người rất đáng kể, thì đó là cách để phó của Ngài để với những người đòi hỏi của họ 53 triệu giáo dân Mỹ, - thì đó sự gặp gỡ của ông tham gia vào việc Ngài để với bên những tình nguyện viên tại vùng San Francisco -... Nếu để với những phía này mà Ngài còn thể ra một mệnh lệnh khi họ đã cách để phó, thì làm sao, Ngài có thể quy định với phía Chính Nghĩa? Người lãnh đạo của Công giáo thế giới làm sao có thể ra lệnh tàn nhẫn với một khối giáo dân VN khi họ bày tỏ ra một mặt để ông đến với lãnh đạo vào thánh đường để xin lỗi, một mặt để ông chú trọng, cẩn thận và nhiều hình thức khác nhau khác nhau và hành động? Làm sao có thể kết thúc những giáo dân này khi họ lên lên đi cả trăm cây số để xin một buổi lễ rửa tội? Trong khi đó, vì sự thông cảm của ông và Ngài lại không thể công khai lên án chính sách của ông sai lầm của tòa giám mục San Jose!

Tòa Thánh La Mã đành phải tìm kiếm những người bên ngoài trong việc này, và đành để cho việc này kéo dài vô hạn định. Sự tìm kiếm này còn cho thấy rằng ngay cả đến Tòa Thánh còn chưa tìm được những người quy định mau lẹ thì những cá nhân, những người khác tại Mỹ làm sao dám hy vọng không ngoan hơn, sáng suốt hơn Đấng Giáo Hoàng để đòi giúp rút lui quy định của

Chương 8 - Cuộc Chiến Đã Kết Thúc

Tác Giả: Phạm Kim Vinh

Thứ Ba, 06 Tháng 10 Năm 2009 13:57 - Last Updated Chúa Nhật, 03 Tháng 1 Năm 2010 13:22

tranh chấp lịch sử này?

Nhưng nhiều địa phương của nước Mỹ đã thắng hèn và phục thiện hèn Tòa Thánh La Mã khi lên tiếng đòi và đàn áp văn hóa tại San Jose. Số lên tiếng của các địa phương này gián tiếp xác nhận sự chính đáng trong cuộc chiến đấu và của giáo dân VN tại San Jose. Số xác nhận này còn có một tác động sâu rộng hơn nữa là sự kín đáo nhắc nhở và thúc giục đồng kim Giáo Hoàng hãy nên có một quy tắc để nhốt chốt khóa để giữ quy tắc và làm đồng tôn giáo xa này.

Khuyến cáo gián tiếp này làm cho người ta nhận ra phép cai trị của chính nhân. Làm sao quên đồng chủ nhân Tào Tháo “mở ra cái đầu của tên thuộc hạ phải trách nhiệm ăn cho binh lính” để làm đồng nhân cảm nhận thì hiểu được phạm của ba quân? Nhưng chỉ đây là một bất chấp tôn giáo quá trình.

Đáng tiếc là Tòa Thánh La Mã đã tự trời mình vào một thế bất đồng ‘BA PHẢI’, và thế bất đồng này trên thế giới nói chung cho uy tín của La Mã.

Nhưng hành động công bằng, sáng suốt và phục thiện của nhiều địa phương Mỹ còn có tác động R&A M&T cho nước Mỹ trước một thế giới nữa. Thế nghĩ xen, công sự quân sự sấm sét và triết lý khai thác để tuyên truyền khắp thế giới họ và họ nhắc nhở của Mỹ nếu có thêm những vụ đàn áp văn hóa khác tại Mỹ mà thế phạm là một sự kết nối giáo phạm để hành họ những khi giáo dân thuộc các chiến trường thiêu sự đang nóng thân trên đất Mỹ!

Ở phía Tây nước Mỹ, giáo phận San Francisco đã rửa mặt cho Công giáo Mỹ khi hân hoan đón mừng các giáo dân VN của phía Chính Nghĩa. Ở phía Đông nước Mỹ, hành động rửa mặt này còn rửa mặt họ nữa, còn công khai nhiều hơn nữa, qua buổi lễ làm phép tại Trung Tâm Công Giáo VN và Thánh Lễ Tạ ơn tại địa phận Thủ Đức-Hoa-Thành-Đức mà tuần báo Chính Nghĩa đã tường thuật trong số 17. Đức TGM James A. Hickey đã chấp thuận cho xây ngôi thánh đường của Giáo Xứ VN nếu theo kiêu trúc VN để đóng góp vào giáo phận Thủ Đức những nét đẹp của văn hóa và văn minh Việt Nam. Đức TGM Hickey tuyên bố: “Anh chị em đã tìm được một do tại vì do này, những nếu anh chị em đánh mất nền văn hóa và truyền thống của dân tộc mình thì thất bại là một thất bại”. Không phải chỉ có những nhữnh vỹ mà Ngài còn có những hành động để khuyến khích giáo dân VN hiện ngang bệo và di sản văn hóa của mình tại xứ người nữa, - thí dụ Xứ Nữ Vương VN tại thủ đô liên bang Mỹ mà chỉ là một Đức Xứ những lúc nào, Ngài cũng gọi là Giáo Xứ (Parish) VN, dành cho Giáo Xứ này một quy định hành và chấp hành của một Giáo Xứ. Chính Ngài đã ký chi phí năm chục ngàn Mỹ kim để tung

Chương 8 - Cuộc Chiến Đã Kết Thúc

Tác Giả: Phạm Kim Vinh

Thứ Ba, 06 Tháng 10 Năm 2009 13:57 - Last Updated Chúa Nhật, 03 Tháng 1 Năm 2010 13:22

Giáo X&#y. Đáng kh&#ch h&#n n&#a là c&# b&#n v&# TGM và GM tham d&# bu&#i i&# trong hai ngày 17 và 18-10-1987 nói trên đ&#u nh&# n m&# nh r&#ng “ng&#i Vi&#t Nam ph&#i b&#o v&# và phát tri&#n văn hóa và truy&#n th&#ng c&#a dân t&#c mình trong m&#t x&# t&# do nh&# n&#c M&#”.

N&#u không có t&# Chính Nghĩa ph&# bi&#n tin t&#c v&# c&# ch&# cao quý c&#a giáo ph&#n th&# đô liên bang M&# thì làm sao, giáo dân VN t&#i M&# và nhi&#u x&# khác trên th&# gi&#i bi&#t đ&#c? Ng&#i ta s&# h&#i h&#n n&#u còn mu&#n c&# g&#ng đ&#t câu h&#i là nh&#ng k&# đ&#ng &#n ào m&#t cách tuy&#t v&#ng đ&# v&#t v&#t chút th&# di&#n c&#a m&#t vài tên th&#c dân da tr&#ng thi&#n c&#n, h&#ng hách và ngu đ&#i có dám cho đ&#ng t&#i các tin t&#c làm v&# vang cho ng&#i Vi&#t t&#i M&# không. N&#u còn đ&#t câu h&#i nh&# th&# là v&#n còn hy v&#ng r&#ng nh&#ng k&# &#y còn gi&# đ&#c m&#t chút liêm s&#, m&#t chút Vi&#t tính. B&#y gi&#, ng&#i ta có th&# kh&#ng đ&#nh đ&# k&#t lu&#n r&#ng đ&#i v&#i nh&#ng k&# &#y, m&#i tin t&#c làm cho ng&#i Vi&#t t&#i x&# ng&#i c&#m th&#y h&#nh di&#n đ&#u b&# chúng c&# tình lo&#i b&#. S&# c&# tình &#y xác nh&#n r&#ng chúng đã đ&#ng nhiên t&# nh&#n m&#t lý l&#ch m&#i, m&#t căn c&#c m&#i: đó là căn c&#c c&#a Vi&#t gian.

Cu&#c chi&#n đ&#u cho danh d&# hai ch&# VN c&#a 4000 giáo dân Vi&#t t&#i San Jose đã k&#t thúc b&#ng chi&#n th&#ng c&#a các giáo dân hi&#n ngang &#y. Cu&#c chi&#n &#y đã k&#t thúc t&# lúc Tòa Thánh La Mã t&# tr&#i mình vào th&# b&#t đ&#ng: không th&# k&#t án 4000 giáo dân VN vì h&# có chính nghĩa sáng ng&#i không th&# ch&#i c&#i, nh&#ng l&#i không dám lo&#i tr&# k&# đ&#i l&#t tu hành ph&#m t&#i đ&#c ác văn hóa tr&#ng tr&#n và tàn b&#o đ&#n n&#i làm cho nh&#ng ch&# Công B&#ng và Bác Ái c&#a Thiên Chúa Giáo thành m&#t trò h&#.

Tr&# v&# &# [M&#C L&#C](#) &# * &# [Ch&#ng 9](#)